

โครงการเครือข่ายรักขีป่า พัฒนาชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

กรมป่าไม้



ฟื้นป่าดูชีวิตเกษตรกร

แม่สุณีย์เรียนรัฐการพัฒนางานด้านป่าไม้ทำสว่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์ป่า โดยใช้มาตรการป้องกันและควบคุมเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าได้สัมฤทธิ์ผลที่ดี แต่ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝน

ยังประสบกับความยากลำบาก เมื่อสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะเกิดการว่างงาน ต้องเก็บหาของป่า ลักลอบตัดไม้ เกิดการใช้ทรัพยากรที่เกินกำลังการผลิตของป่า บุกรุกป่าเพื่อใช้เป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์และแหล่งอาหารทำให้พืชประจำถิ่นสูญพันธุ์ เกิดการสูญหายในองค์ความรู้ด้านพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น

สานพลังเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ป่า

ศูนย์ฯ ภายใต้การกำกับของกรมป่าไม้ได้ดำเนินการต่อยอดด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายกลุ่มรักป่า พัฒนาชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นองค์กรท้องถิ่นจากความร่วมมือของกลุ่มคนเมืองจังหวัดสุรินทร์ ที่ประกอบอาชีพหลากหลาย เน้นการทำกิจกรรมปลูกป่า เข้าร่วมในการขยายแนวคิด และการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ให้มีความสำคัญ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากไม้ ปกป้องและอนุรักษ์พันธุกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาศนับสนุนแนวทางการสร้างรายได้ ผ่านการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและความพร้อมของบุคลากร การสำรวจสภาพภูมิสังคม จัดเวทีประชุมเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจ รับฟังปัญหา และฝึกอบรมให้ความรู้งานศิลปาชีพด้านป่าไม้และแนวเขตและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม

สร้างคุณภาพชีวิต อยู่ร่วมกับผืนป่าอย่างยั่งยืน

ชุมชนในท้องถิ่นตำบลท่าสว่างและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายรักป่า พัฒนาชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 6,582 หลังคาเรือน ใน 37 หมู่บ้าน ดูแลผืนป่า 18,612 ไร่ ชาวบ้านในโครงการสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ลดรายจ่าย สร้างรายได้จากที่ได้เฉลี่ย 70,000 บาท/ครัวเรือน/ปี เป็น 200,000 บาท/ครัวเรือน/ปี อีกทั้งส่งผลทางอ้อมในการลดลงของการเกิดไฟป่าสามารถเพิ่มพื้นที่ป่า 4,256 ไร่ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 873 ไร่ และพื้นที่ป่าในรูปแบบธนาคารอาหารชุมชนและพืชสมุนไพรกว่า 120 ไร่ สามารถขยายผลแนวคิด

และดำเนินการเป็นโครงการไปยังอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสุรินทร์ผ่านเครือข่ายกลุ่มย่อย สร้างความสมดุลและความยั่งยืนระหว่างการอนุรักษ์พื้นที่รักป่ากับการสร้างรายได้และฟื้นคืนพืชประจำถิ่นที่สูญพันธุ์ไป สร้างองค์ความรู้ด้านพืชสมุนไพรและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชาวบ้านในโครงการสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ลดรายจ่าย สร้างรายได้ จากที่ได้เฉลี่ย 70,000บาท / ครัวเรือน / ปี เป็น 200,000 บาท / ครัวเรือน / ปี

